



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ ถือเป็น
“ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้
วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับท้องถิ่น

นับจาก พ.ศ. ๒๔๔๘ จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๑๔ ปี มาแล้ว และในประเทศไทย
มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกรูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง
มีพัฒนาการเติบโตขึ้นมาโดยลำดับ มีรูปแบบและระบบการบริหารจัดการโดยมีประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม มีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และการให้บริการสาธารณะ จนทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด

ในนาม...

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับในปีนี ขอฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมใจกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้ได้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลและบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐและปรับปรุงอำนวยความสะดวก โดยเพิ่มบทบาทการแก้ไขปัญหาแทนการส่งต่อปัญหา มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นป้องกันการทุจริต และดึงทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตรวจสอบ และถ่วงดุล ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งกว่าเดิม

ในปีนี่ยังถือเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร จึงขอเชิญชวนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมใจกันรวมพลังและลงมือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติต่อไป

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นที่พึงของพี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย